

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **3561**/SNN&PTNT-CN

Thanh Hoá, ngày **16** tháng 9 năm 2019

V/v xin ý kiến về giải pháp không hỗ trợ thiệt hại khi tái đàn lợn chưa đủ điều kiện để phòng, chống bệnh DTLCP.

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trong các ngày đầu tháng 9/2019, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) bùng phát trở lại và lây lan nhanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với số lượng lợn bị tiêu hủy lớn (trung bình khoảng 2.000 - 2.500 con/ngày), gây thiệt hại lớn đối với nền kinh tế, đặc biệt là đối với ngành nông nghiệp và đời sống, thu nhập của người chăn nuôi.

Nguyên nhân chính của sự bùng phát nêu trên là do ⁽¹⁾ ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 và số 4 gây mưa lũ trên địa bàn tỉnh làm phát tán mầm bệnh DTLCP từ các chuồng trại có lợn đã và đang nhiễm bệnh DTLCP qua con đường của chất thải chăn nuôi trong chuồng trại theo nguồn nước mưa chảy ra đồng ruộng, kênh mương, sông ngòi làm nguồn nước mặt của tỉnh nhiễm vi rút DTLCP trên diện rộng, khó kiểm soát; ⁽²⁾ số lượng hộ chăn nuôi nhỏ lẻ lớn; ⁽³⁾ các hộ chăn nuôi trong vùng dịch tái đàn khi chưa đủ điều kiện về chăn nuôi an toàn sinh học.

Hiện nay bệnh dịch đã và đang diễn biến rất phức tạp và gây thiệt hại kinh tế rất lớn cho người chăn nuôi. Tại tỉnh Thanh Hóa dịch bệnh xảy ra chủ yếu tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Hiện tại có trên 100 nghìn hộ chăn nuôi nhỏ lẻ từ 1-10 con là rất lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Các hộ chăn nuôi này rất khó áp dụng được các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để kiểm soát được bệnh DTLCP như chuồng trại ngay trong khuôn viên nhà ở do đó không kiểm soát chặt chẽ được người và động vật ra vào khu vực chăn nuôi, không có hồ khử trùng khi ra vào chuồng trại, không có biện pháp tiêu độc khử trùng triệt để con người, bảo hộ lao động trước khi ra vào chuồng trại ...; đây vừa là nguồn lây lan dịch bệnh đến cho chăn nuôi nhỏ lẻ của hộ gia đình, vừa là nguồn phát tán mầm bệnh ra môi trường bên ngoài gây dịch bệnh cho chăn nuôi lợn trên diện rộng.

Luật Chăn nuôi được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19/11/2018 và bắt đầu có hiệu thi hành từ ngày 01/1/2020. Luật này quy định điều kiện cơ sở chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi đối với chăn nuôi nông hộ (điều 56, mục 1, chương IV) như sau: ⁽¹⁾ chuồng nuôi phải tách biệt với nơi ở của người; ⁽²⁾ định kỳ vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi; ⁽³⁾ có các biện pháp phù hợp để vệ sinh phòng dịch; thu gom, xử lý phân, nước thải chăn nuôi, xác vật nuôi và chất thải chăn nuôi khác theo quy định của pháp luật về thú y, bảo vệ môi trường.



Bệnh DTLCP là một dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, chưa có vắc xin, không có thuốc điều trị. Từ nay cho đến khi Luật Chăn nuôi có hiệu lực còn khoảng 3 tháng. Đây cũng là một chu kỳ phát triển của một đàn lợn (lợn sau cai sữa đến khi xuất bán) nên việc thông báo áp dụng giải pháp không hỗ trợ thiệt hại khi tái đàn lợn chưa đủ điều kiện để phòng, chống bệnh DTLCP cần phải được thực hiện càng sớm càng tốt.

Để tiến tới ngăn chặn bệnh DTLCP giảm thiệt hại cho người chăn nuôi, giảm kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, chuyển đổi cơ cấu từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung, từ chăn nuôi lợn sang chăn nuôi các động vật khác như gia cầm, trâu bò và để phát triển chăn nuôi bền vững, Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT đồng ý cho tỉnh Thanh Hóa thực hiện ngừng hỗ trợ thiệt hại từ ngân sách nhà nước cho các cơ sở chăn nuôi không đáp ứng điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học, không có Giấy cam kết chăn nuôi an toàn sinh học với chính quyền cấp xã, các hộ tái đàn trong vùng có dịch kể từ ngày 01/01/2020.

Kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến thống nhất gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa trước ngày 05/10/2019 để Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chi cục Thú y vùng III (đề b/c);
- Giám đốc Sở (đề b/c);
- Lưu: TY, CN, VT.


**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Viết Thái

